

## คู่มือ กศน.ใกล้ความจริง

● นำเสนอเมื่อ 6 มี.ค. 2558

**“เลขาธิการ กศน.” ชู คู่มือ กศน.ให้โอกาสผู้เรียนเลือกรับบริการทางการศึกษาได้ตามต้องการ ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอีกรูปแบบ**

วันนี้(5มี.ค.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย( กศน.) เปิดเผยว่า รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงาน กศน. มีจุดมุ่งหมายและหลักการชัดเจนในการให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยให้มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ รับผลประโยชน์ และรับผิดชอบการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการศึกษาดลอดชีวิต ซึ่งในยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2558 ได้มีการเร่งรัดดำเนินการนำคู่มือการศึกษาหรือคู่มือ กศน. หรือ คู่มือการเรียนรู้ตลอดชีวิต มาใช้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนผู้รับบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ โดยมอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปสู่การปฏิบัติ

เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า คู่มือ กศน. คือ เอกสาร/หลักฐาน ที่สถานศึกษา กศน.จะออกให้เพื่อใช้แทนงบประมาณที่รัฐสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าเล่าเรียน การฝึก หรือการอบรมตามหลักสูตรในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งผู้รับบริการสามารถเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งกับภาคีเครือข่าย ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด เป็นการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่ผู้เรียนโดยตรงเพื่อไปเลือกรับบริการการศึกษาจากรัฐหรือเอกชน และยังเป็นการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยรัฐ มาเป็นการระดมทุกภาคส่วนของสังคมร่วมจัดการศึกษา

“การใช้คู่มือ กศน.ถือเป็นการบูรณาการการศึกษาเข้ากับวิถีชีวิตของบุคคลอย่างแท้จริง เป็นความมุ่งมั่นของสำนักงาน กศน.ที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษาในทุกช่วงวัยและทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ผู้บกพร่องทางร่างกายและการเรียนรู้ ให้มีทางเลือกในการเข้ารับบริการการศึกษา สามารถเลือกเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อมและศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ทั้งจากกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้กลไกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในมิติใหม่ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคม ภาคีเครือข่าย ตลอดจนทุกชุมชนในสังคมจะเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา เพื่อให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”เลขาธิการ กศน. กล่าว